

ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Frame.io

มีผลบังคับใช้ในวันที่ _____ 2022

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับกับการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Frame.io ("Frame") และผนวกเข้ากับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ Adobe ("ข้อกำหนดทั่วไป") โดยการอ้างอิง ซึ่งมีอยู่ที่ www.adobe.com/go/terms_th (ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้และข้อกำหนดทั่วไปจะเรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด") คำที่อยู่ใต้เครื่องหมายอัฒภาคซึ่งไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ที่นี่จะมีความหมายเหมือนกับคำที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดทั่วไป

- บริการการทำงานร่วมกัน** ผ่านการใช้ Frame ของคุณ หากคุณริเริ่มหรือได้รับเชิญจากบุคคลหรือองค์กรอื่นที่กำลังใช้ Frame ภายใต้อัตลักษณ์ที่มีกับเราแยกต่างหาก ("เจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอก") เพื่อแบ่งปันหรือแก้ไขเนื้อหาในเอกสาร พื้นที่ โลกอาร์คิฟ ฟ้าโบ หรือสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Adobe Premiere Pro และ Adobe After Effects) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยเจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอก (เรียกแต่ละรายการว่า "พื้นที่การทำงานร่วมกัน") ก็เท่ากับคุณยอมรับและตกลงว่าเจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการนำการตั้งค่ามาใช้ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น การแก้ไข การเข้าถึง การเผยแพร่ และการตั้งค่าความเป็นเจ้าของ สำหรับเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาของคุณ ในพื้นที่การทำงานร่วมกัน เจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอกจะสามารถจำกัดหรือยุติการที่เข้าถึงพื้นที่การทำงานร่วมกันเมื่อใดก็ได้ หากคุณไม่ต้องการให้เจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอกควบคุมเนื้อหาของคุณ คุณก็ไม่ควรแบ่งปันหรือแก้ไขเนื้อหาของคุณในพื้นที่การทำงานร่วมกันและควรเก็บรักษาสำเนาสำรองของเนื้อหาไว้ เราจะไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบจากการสูญเสีย การใช้ หรือการใช้เนื้อหาของคุณในทางที่ผิดในพื้นที่การทำงานร่วมกัน คุณยอมรับและตกลงว่า (ก) เราจะไม่เป็นคู่ความในข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณกับเจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ (ข) คุณจะพยายามทำให้เราเป็นคู่ความในข้อพิพาทใดๆ ดังกล่าว และ (ค) เราจะไม่มีความรับผิดชอบหรือหน้าที่ไม่ว่าต่อคุณหรือเจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอกสำหรับเนื้อหาใดๆ รวมถึงเนื้อหาของคุณ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อพิพาทดังกล่าว

- การจัดจ้างบุคคลภายนอกและการเข้าถึงของบุคคลภายนอก** คุณสามารถอนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรภายนอก ("บุคคลภายนอก") เข้าถึงเนื้อหาของคุณโดยเกี่ยวข้องกับการใช้ Frame ของคุณเพื่อแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับบุคคลภายนอกดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการนำการตั้งค่ามาใช้ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น การแก้ไข การเข้าถึง การเผยแพร่ และการตั้งค่าความเป็นเจ้าของ สำหรับเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกแก้ไข แสดงความคิดเห็น หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ คุณก็ไม่ควรแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปรับการตั้งค่าการอนุญาตให้เหมาะสมกับสิทธิ์ที่คุณให้อนุญาตสำหรับบุคคลภายนอกดังกล่าว

Frame.io_Additional Terms-th_TH-20220822